

ที่ BIS 006/2567

14 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ (บริษัท เพ็ทแอนิมัล เดต้า แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด)

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไบโอสายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย ของบริษัท ไบโอสายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาสัตวแพทย์ไปทำงานแบบชั่วคราว หรือแบบประจำในโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ และเพ็ทซ็อบทั่วประเทศ รวมไปถึงการใช้ Digital platform ซอฟต์แวร์ ในการสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภค เพื่อให้คำแนะนำและบริการด้านการดูแลสุขภาพสัตว์แบบครบวงจร ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อที่จดทะเบียน	บริษัท เพ็ทแอนิมัล เดต้า แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด
วันที่จัดตั้ง	ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2567
ประเภทธุรกิจ	เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาสัตวแพทย์ไปทำงานแบบชั่วคราว หรือแบบประจำในโรงพยาบาลสัตว์ คลินิกรักษาสัตว์ และเพ็ทซ็อบทั่วประเทศ รวมไปถึงการใช้ Digital platform ซอฟต์แวร์ ในการสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภค เพื่อให้คำแนะนำและบริการด้านการดูแลสุขภาพสัตว์แบบครบวงจร
ทุนจดทะเบียน	8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 800,000 หุ้น (แปดแสนหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) โดยเรียกชำระครั้งแรกร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)
โครงสร้างการถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท ไบโอสายน์ แอนิมัล เฮลท์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 85 ของทุนจดทะเบียน ● น.ส.วิรัชญา ธีรดิษฐากุล ผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์ด้านตลาดสัตว์เลี้ยง โดยถือหุ้นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน
แหล่งเงินทุนที่ใช้	เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
ลักษณะที่เกี่ยวข้อง	ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการเกี่ยวข้องตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 (รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ขนาดของรายการ	ไม่เข้าข่ายที่ต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ วรวิฑูมางกูร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**BIOSCIENCE
ANIMAL HEALTH PUBLIC COMPANY LIMITED.**